



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนนิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 หน้า 13,15 มูลค่าข่าว 259,290.-



เตือน!! เทรนด์เช็กซีใหม่

‘ซองน้ำผึ้ง’ ช่วยสมรรถภาพทางเพศ

15

## เตือน!! เทรนด์เช็กซีใหม่ ‘ซองน้ำผึ้ง’ ช่วยสมรรถภาพทางเพศ



สรุป

รศ.นพ.วีระศักดิ์ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ เตือนระวังเทรนด์เช็กซีใหม่ กระแสชวนเชื่อ ‘ซองน้ำผึ้ง’ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หลังพบกำลังเป็นกระแสในหมู่นักศึกษาอเมริกาและยุโรป ยืนยันอันตรายหากทานเกินขนาด รวมถึงการแพ้ยา

เพจ “หมอมุม วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้โพสต์ข้อความว่า “ซองน้ำผึ้ง (honey packets)” เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ กำลังเป็นกระแสในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริกาและยุโรป ล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศสได้มีการจับกุมตรวจยึด “ซองน้ำผึ้ง” เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมายจำนวน 31,000 ตัน โดยระบุว่าส่วนใหญ่ขนส่งเข้ามาทางเรือจากประเทศ

ต่างๆ เช่น ภูเก็ลเซีย ตุรกี อินเดีย และไทย

“ซองน้ำผึ้ง (honey packets)” มียารักษา

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ?

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาชี้แจงผ่านข่าวประชาสัมพันธ์หลายฉบับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านม โดยระบุว่าจากการทดสอบ “ซองน้ำผึ้ง (honey packets)” ภายในห้องแล็บ พบสาร “ทาดาลาฟิล (เซย์ลิส)” และ “ซิลเดนาฟิล (ไวอากร้า)” ในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น “Royal Honey for Him!” และ “X Rated Honey



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

for Men” ซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาที่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง และเป็นอันตรายอย่างยิ่งในกรณีทานเกินขนาด รวมถึงการแพ้ยา

“ซองน้ำผึ้ง (honey packets)” อาจมีความเสี่ยง ในการดื่ม “ซองน้ำผึ้ง (honey packets)” ที่มีส่วนผสมของยารักษาอาการห่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยส่วนใหญ่ผู้ดื่มจะไม่ทราบมาก่อนว่ามีการผสมตัวยาดังกล่าวเอาไว้ จึงทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาติและดื่มกันในปริมาณที่มากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่เกิดภาวะการได้รับยาเกินขนาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น

1. การแข็งตัวนานเกิน 4 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออวัยวะเพศ
2. เจ็บหน้าอกรุนแรง หายใจลำบาก (บ่งบอกภาวะหัวใจวาย)
3. สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือถาวร

### ข้อห้ามใช้

1. ผู้ป่วยที่กำลังได้รับยาสำหรับรักษาโรคหัวใจบางชนิด เช่น ยากลุ่มไนเตรต

2. ผู้ป่วยที่มีโรคทางสายตา เช่น ต้อกระจก ชนิดที่ไม่รู้สาเหตุ และ โรคจอประสาทตาเสื่อม

3. ผู้ที่มีการทำงานของไต และตับผิดปกติ หรือไม่? นักศึกษาในต่างประเทศ จึงนิยมใช้ “ซองน้ำผึ้ง (honey packets)”

จากผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ชาย ในวัยประมาณ 20 ปี มีอาการห่อนสมรรถภาพทางเพศ 8% และในวัยประมาณ 30 ปี มีอาการห่อนสมรรถภาพทางเพศ 11% แต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เหตุผลเพียงพอที่ทำให้กลุ่มดังกล่าวหันมานิยมใช้ “ซองน้ำผึ้ง (honey packets)” จึงเชื่อได้ว่าน่าจะด้วยเหตุผลทางความเชื่อแบบผิดๆ ที่ส่งต่อกันมาว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้มากกว่าปกติ มากกว่าครึ่ง

ปล. ข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำเสนอมีการอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน และผมได้พยายามอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บางครั้งอาจมีการโต้แย้งในข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องปกติในแวดวงวิชาการ ดังนั้นจึงขอเรียนทุกท่านว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านบทความของผม และควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องอีกครั้งด้วยนะครับ.